

ด่วนที่สุด



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๓๑๑.๑/ว ๙๓

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

๑. ตามที่ มท. ได้แจ้งแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒. มท. ขอเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ การจัดประชาชนและกำหนดการเดินทางให้เหมาะสมจากเดิม จังหวัดละ ๖๐๐ คน/ครั้ง เป็นจำนวน ๗๕๐ คน/ครั้ง และเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของแต่ละจังหวัดใหม่ ตามเอกสารกำหนดการเดินทางที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายอภิชาต บัญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๑/๒๒๙๗๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๑/ว ๒๒๘๕๔ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัด
ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้
จังหวัดถือปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
หรือสื่อมวลชนที่มีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวของจังหวัดจะเป็นการจำกัดสิทธิและ
ไม่เปิดกว้างให้ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทั่วถึงกันได้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับ
ประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทาง
เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นการอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน มีโอกาสได้กราบถวายบังคมพระบรมศพ บนพื้นฐานการคำนวณจำนวนตัวเลข
การรองรับประชาชนได้ในแต่ละวันที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดการณ์ว่าจำนวนประชาชนที่จะ
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสามารถรองรับได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คนต่อวัน
จึงกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยบริหารจัดการนำประชาชนเดินทางเข้าไปวันละ ๓,๐๐๐ คน ทั้งนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร การบริการด้านอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา และลำดับการเข้ากราบถวาย
บังคมพระบรมศพ ตลอดจนจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกภูมิภาค สามารถเข้ากราบถวาย
บังคมพระบรมศพได้อย่างทั่วถึง

๒. การนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัด อำเภอ จะต้องจัดให้มีการ
รับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์ ณ ตำบล หมู่บ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นประชาชนทั่วไปเป็นหลัก
และให้มีข้าราชการ พนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมและเพียงพอการดูแลประชาชนเท่านั้น จึงเป็นการเปิดกว้างให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กำหนดให้นายอำเภอจะต้องอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง

๓. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดถือปฏิบัติกรณีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน อาทิเช่น กลุ่มมวลชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สโมสรไลออน สโมสรโรตารี ฯลฯ ที่จะเดินทางไปในนาม หมู่คณะของตนเอง จังหวัดจะต้องให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และประสานข้อมูลกับ กระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้มีนิตหมายการอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เช่นเดียวกันกับประชาชนที่จังหวัดบริหารจัดการนำเข้าไป

๔. การกำหนดจำนวนประชาชนวันละ ๓,๐๐๐ คน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความห่วงใยที่รัฐบาลมีต่อประชาชน และประชาชนที่อาจมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยตนเองได้ จะรู้ได้ว่าตนเองจะมีโอกาสได้เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพภายใต้การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยจากรัฐบาลอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เมื่อความชัดเจนในเรื่องของจำนวนประชาชนที่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในแต่ละวันปรากฏแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มีแผนการที่จะปรับจำนวนประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในแต่ละวันให้มีความเหมาะสมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษรา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความ

โทร ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๓๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๓๑๙